

**Độc Bút Ký Chiến Trường**  
**“Khoảng Tối Nhìn Lên”**  
**(1999/2003)**

*của Tác Giả Đào Đức Bảo.*

*Phạm Kim Khôi, K19*

Độc tác phẩm Bút Ký Chiến Trường “*Khoảng Tối Nhìn Lên*” của anh tôi có cảm tưởng được coi trực tiếp truyền hình những trận đánh khốc liệt đầy máu lửa giữa bọn nón cối xâm lược cuồng tín và đại đội Dù Thiên Thần Mũ Đỏ, do anh chỉ huy.

Ngoài đời, một đạo diễn điện ảnh tài giỏi tới đâu cũng không thể nào dựng được một cuốn phim tương hao với bất cứ trận đánh nào kể trên, bởi lẽ những chi tiết hành động và cảnh tượng sống thật chỉ có thể xảy ra trong thực tế mà thôi.

Trước đây, mặc dầu tôi cũng được phục vụ trong các đơn vị tác chiến, từ cấp trung đội, nhưng tôi phải thật lòng nghiêng mình kính nể trước tinh thần chiến đấu dũng cảm oai hùng,



bùng bùng khí thế của các chiến sĩ mũ đỏ.

Bao lần chịu trận giữa vòng vây nguy khốn tưởng chừng như thập tử nhất sinh của lực lượng địch đông gấp bội phần, đại đội Dù vẫn không hề nao núng, trái lại cương quyết ghìm chặt tay súng sẵn sàng đón đánh một cách bình tĩnh, gan lì, ngạo mạn thách đố.

Trong lúc đối đầu, địch càng điên cuồng liều mạng bao thiêu thì các chiến sĩ Dù càng sôi máu căm hờn bấy nhiêu, nhất định dồn gục kẻ thù. Giấc mơ xóa tên đơn vị Dù chỉ có thể trở thành cơn ác mộng của giặc Cộng.

Gặp lại đơn vị Dù, giặc Cộng như húc phải đá, không đỡ thân sống sượng cũng banh xác đền tội. Hậu quả tất nhiên đứng với ước nguyện “sinh Bắc, tử Nam” của chúng.

Đại đội Dù, từ người khinh binh cho đến cấp chỉ huy, mỗi khi phải chống trả bất cứ thế lực nào của địch, nhất tâm quyết chiến, quyết thắng, quyết sinh tử bên nhau để bảo vệ danh dự, màu cờ sắc áo của đơn vị mình.

Cứ thế sau mỗi trận đánh họ lại rút kinh nghiệm, nên quân càng thêm thiện chiến, cấp chỉ huy càng thêm thao lược. Cứ thế Đại Đội Dù giữ vững niềm tin son sắt, “vì dân diệt Cộng”, sáng ngời chính nghĩa quốc gia, mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa luôn hãnh diện với truyền thống, với lý tưởng đó.

Nếu vận nước, cơ trời không làm thay đổi chính trường, rồi chiến trường thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã toàn thắng và trở thành một quân đội anh hùng, vang danh thế giới, như Tướng Do Thái Moshe Dayan từng gọi tên quân ta là “người An Lộc” để khen ngợi chiến thắng tại địa danh này.

Tác phẩm “Khoảng Tới Nhìn Lên”, mang đặc tính có sao nói vậy, nêu lên những thành tích rất đáng ghi sâu vào sử sách của chiến sĩ mũ đỏ, những đứa con yêu coi thường gian khổ, vai súng lên đường chấp nhận hy sinh đời mình cho tổ quốc, cho quê hương, cho dân tộc trước tham vọng chiếm đoạt miền Nam của bọn Việt Cộng, nô lệ ngoại bang.

Bên cạnh thành công xuất sắc vinh danh người lính mũ đỏ chỉ biết vì nước quên mình, “Khoảng Tối Nhìn Lên” còn đạt được giá trị đích thực của một tác phẩm văn chương đúng nghĩa. Với các hành văn trong sáng, lưu loát, tác phẩm đã thể hiện sâu xa những ý tưởng chân thật, xuất phát từ đáy tâm tư, thấm ngay vào lòng người đọc. Khả năng diễn tả linh hoạt này gây được cảm xúc mạnh mẽ, cuốn hút độc giả từ trang đầu cho tới trang cuối của hơn 300 trang.

Tôi xin gửi lời ca ngợi tác phẩm “*Bút Ký Chiến Trường Khoảng Tối nhìn Lên*” là tác phẩm đề đời, đã cho tôi cơ hội biết được mà bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cũng như thán phục tài đánh giặc sấm sét và đức hy sinh cao đẹp của những chiến sĩ mũ đỏ, dưới quyền chỉ huy của Đại Đội Trưởng Đào Đức Bảo.

Trân trọng.



# Đại Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta & Vinh Danh QLVNCH

(Với hơn 300 nghệ sĩ & cựu chiến binh trình diễn.)

*Quốc Nam, K22*

Lần đầu tiên, một chương trình văn hóa & lịch sử với hơn 300 ca/ nghệ sĩ & cựu chiến binh VNCH cùng xuất hiện trình diễn. Đó là Đại Nhạc Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta & Vinh Danh Quân Lực VNCH. Từ 2:00 giờ trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 10/2019, tại Gymnasium của Warner School, số 14171 Newland St, Westminster, California, Hoa Kỳ; đại hội tập trung vào 2 chủ đề vĩ đại:



1) **Tôn Vinh Chữ Nước Ta** với đại lễ vinh danh 2 nhân vật có công đầu phát triển Chữ Quốc Ngữ rộng rãi từ thế kỷ thứ 19, là cố học giả Huỳnh Tịnh Của (1830-1908) với Đại Nam Quốc Âm Tự Vị dày 1210 trang, và cố bác học Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) Ông Tổ của ngành báo chí VN, khởi đầu là Gia Định Báo.

2) **Vinh danh các quân binh chủng QLVNCH** gồm Hải Quân, Không Quân & Lục Quân (Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến,...). Mỗi quân/ binh chủng sẽ được gán 40 cựu Sĩ Quan & cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề hợp ca 4 nhạc

phẩm quân-hành trên sân khấu lớn.

Ngoài một số nam nữ ca sĩ tên tuổi đến từ Texas, Oregon & California; còn có các bản hợp ca sống động của Hội Cựu Học Sinh Trung Học Petrus Ký, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tu Ca Xuân Diễm, Ban Ngũ Ca Hùng Việt, Vũ Đoàn Tuổi Trẻ Việt Cầm v.v...

Cựu Phi Công VNCH/ Ca sĩ Đào Anh Tuấn (Tổng Thư Ký Ban Tổ Chức, Đại Nhạc Hội ngày 27/10/2019) tiết lộ: “ĐNH năm nay sẽ là một chương trình ca vũ nhạc quy mô & độc đáo hàng đầu trong lịch sử Người Việt Tị Nạn hơn 44 năm qua. Toàn bộ ĐNH nêu trên sẽ được trực tiếp thu hình làm Bộ phim tài liệu cho hôm nay và các thế hệ tương lai.”

Mặc dù Đại Nhạc Hội quy mô như thế, nhưng Ban Tổ Chức quyết định kính mời quý đồng hương, quý Quân Cán Chánh VNCH & gia đình **VÀO CỬA TỰ DO**. BTC chỉ dành 100 ghế Danh Dự (VIP) gần sân khấu với Quý Vị ủng hộ 50 Mỹ-kim trở lên. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị vui lòng mở website: [www.bolsatickets.com](http://www.bolsatickets.com) hoặc gọi email về [tuongvang@gmail.com](mailto:tuongvang@gmail.com).

Được biết Trưởng Ban Tổ Chức ĐNH ngày 27/10 sắp tới là Thi văn sĩ Quốc Nam (CSVSQ/ TVBQGVN K.22, Chủ Tịch HĐQT Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương kiêm Chủ Tịch An-Lộc Foundation), cùng sự cộng tác của MC/ ca sĩ Ngọc Đăng K.22, Võ Bị và Grand Mater Tom Võ, K.24 Võ Bị (Đệ cửu đẳng huyền đai Taekwondo Olympic).

Mọi ủng hộ tinh thần hoặc tài chánh, vui lòng gửi về:

**Saigon HD Radio**  
**P.O.Box 18104**  
**Seattle, WA 98118 USA.**

**TỔNG HỘI CỰU SVSQ TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU**  
**BAN CHẤP HÀNH TỔNG ĐOÀN**

P.O. Box 692230, Houston, TX 77269, USA

Phone: 832-630-1785 - Email: [tndh.us@gmail.com](mailto:tndh.us@gmail.com)

**THÔNG BÁO\***

**Học bổng Võ Bị dành cho hậu duệ Võ Bị tại Việt Nam**  
**Niên học 2019 - 2021**  
**Bảo trợ bởi Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu**

Kính thưa đại gia đình Võ Bị,

Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu xin kính thông báo cùng quý vị Học Bổng Võ Bị dành cho hậu duệ Võ Bị tại Việt Nam.

TĐ/ TTNDH xin tiếp tục chương trình HBVB cho hậu duệ Võ Bị tại Việt Nam nhằm các mục đích như sau:

- 1/ Nói kết tình thân giữa hậu duệ VB ở hải ngoại và quốc nội.
- 2/ Khuyến khích lòng hiếu học của hậu duệ Võ Bị trong nước.
- 3/ Phụ giúp phí bút mực cho các hậu duệ Võ Bị.

Học Bổng Võ Bị tuy khiêm nhường, nhưng gói ghém rất nhiều những tình cảm, quan tâm của hậu duệ hải ngoại dành cho hậu duệ tại Việt Nam.

TĐ/ TTNDH kính mong quý Chú, Bác, Cô chuyển thông tin này đến các Cô, Chú, Bác đại diện các khoá ở Việt Nam để học bổng Võ Bị sẽ được gửi đến tay các hậu duệ.

**CHI TIẾT, ĐIỀU KIỆN, VÀ THỂ THỨC ĐỂ GHI DANH NHẬN**  
**HỌC BỔNG VÕ BỊ**

**Học bổng Võ Bị bao gồm:**

---

- Bốn (4) giải học bổng cho các em đang học bậc Tiểu Học, từ lớp 1 đến lớp 5: \$100/giải.
- Bốn (4) giải học bổng cho các em đang học bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp, từ lớp 6 đến lớp 9: \$200/giải.
- Bốn (4) giải học bổng cho các em đang học bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp, từ lớp 10 đến lớp 12: \$300/giải.
- Bốn (4) giải học bổng cho các em đang học Đại Học - \$400/giải.
- Học Bổng \$200 dành cho các em vừa tốt nghiệp Đại Học, đang xin việc làm. Học Bổng này mong giúp các em về phí di chuyển, trang phục cho phỏng vấn việc làm.

### **ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC GHI DANH**

- Ứng cử viên phải là con, cháu, chắt của các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
- Ứng cử viên phải hoàn tất đơn ghi danh nhận học bổng VB.
- Ứng cử viên phải viết một đoạn văn ngắn cho biết tại sao mình xứng đáng nhận học bổng. (Tối thiểu 100 từ cho các em cấp một, 200 từ cho các em cấp hai, 300 từ cho các em cấp ba, và 400 từ cho các em bậc đại học).

Những em đã nhận học bổng năm học 2017-2018, xin gửi Tổng Đoàn cập nhật việc học của các em để Học Bổng Võ Bị sẽ tiếp tục song hành cùng các em trong hành trình trau dồi tri thức.

- Đơn ghi danh xin được gửi về địa chỉ/ điện thư của TĐ/ TTNDH:

### **TỔNG ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN DA HIỆU**

P.O. Box 692230, Houston, TX77269, USA

Phone: 832-630-1785 - Email: [tndh.us@gmail.com](mailto:tndh.us@gmail.com)

- Thời gian nhận đơn không giới hạn.

- Thời gian trao giải HBVB sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng Giêng năm 2020 và hoàn tất vào ngày 31 tháng Giêng năm 2020.

TĐ/ TTNDH kính mong các Chú, Bác, Cô chuyển giúp thông tin này đến hậu duệ ở Việt Nam để chúng con có thể nối kết tình thân với các anh chị em qua hoạt động này.

Chúng con kính gửi lời cảm ơn đến đại gia đình Võ Bị luôn ủng hộ vật chất và tinh thần cho những hoạt động của chúng con. Kính chúc đại gia đình Võ Bị của mình luôn được nhiều sức khỏe, an vui.

Ngày 4 tháng 9, năm 2019

Kính,

Thay mặt Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu

Tammy Huỳnh Ngọc Thúy, K19/2

TĐT/ TĐ/ TTNDH

\* <http://www.tvbqgvn.org/truyenthong/thanhthieunien/thongbaohocbong2019.htm>

\*\* Vào web của Tổng Hội Võ Bị: [tvbqgvn.org](http://tvbqgvn.org)

Nhấn vào mục: **Truyền Thông**

Nhấn vào mục: **Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu**

Nhấn vào mục: **Thông Báo Học Bổng**





# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## **Yểm Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH** (Tổng kết tới ngày 10 tháng 8 năm 2019)

Thưa các mạnh thường quân,

Tháng 7/2019, Ban Xã Hội của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN đã phổ biến lời kêu gọi đến các mạnh thường quân trong đại gia đình Võ Bị, cùng thân hữu đóng góp cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, thông qua **ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỶ 12** được tổ chức vào ngày 21 tháng 7 năm 2019, tại Nam California, Hoa Kỳ để cùng nhau giúp đỡ cho các Thương Binh và các Quả Phụ VNCH, còn gặp nhiều khó khăn tại quê nhà.

Khi chương trình được phát động, Ban Xã Hội cùng thủ quỹ là CSVSQ Phan Văn Lộc - K30, đã làm trung gian tiếp nhận tiền mặt và chi phiếu.

Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Ban Xã Hội đã tổng kết được số tiền lên tới **31,340\$**, trong thời gian đóng góp ngắn.

Khi Đại Nhạc Hội Kỳ 12 đang diễn ra, đại diện Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN, CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt - Tổng Hội Trưởng, đã trao tượng trưng số tiền đã thu góp được cho bà Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH.

Đại diện Hội HO, bà Thanh Thủy đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, đến các CSVSQ Võ Bị đã cùng chung đóng góp giúp các Thương Binh và Quả Phụ VNCH.

Sau đó, CSVSQ Phan Văn Lộc đã chuyển giao tổng số tiền thu góp được là **31,340\$** cho Ban Kế Toán của Hội HO.

Số tiền quyên góp được rất đáng khích lệ, chúng tôi quý vị vẫn luôn quan tâm đến số phận của những người kém may mắn hơn chúng ta, trong đó họ là những quả phụ và những thương binh, những người bạn của chúng ta, đã có một thời cùng chia lửa đạn ở chiến trường năm xưa.

*Thời gian có qua đi, nhưng những vết thương về thể chất, tinh thần của họ để lại vẫn còn đó, trong một xã hội xa lạ thiếu tình nhân bản. Chắc chắn chúng ta vẫn luôn tự nhận lấy trách nhiệm của mình với đồng đội kém may mắn còn ở lại quê nhà.*

Đại diện cho Tổng Hội CSVSQ, Ban Xã Hội chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn các mạnh thường quân thuộc **Khóa 19 và thân hữu với 103 người đã đóng góp được 12,600\$ và Khóa 20 với số tiền tổng kết lên tới 5,850\$**. Việc đóng góp nhiệt tình của quý vị luôn mang một ý nghĩa tích cực và đặc biệt, là một gương sáng cho mọi người về trách nhiệm và lòng yêu tha nhân của quý vị.

Đến hôm nay số tiền quyên góp được là **32,090\$**, do một số chi phiếu nhận trễ và có người đóng thêm. Số tiền còn lại cũng đã được giao cho Ban Kế Toán của Hội HO.

Trân trọng,

**Hoàng Như Cầu, K28**  
**Trưởng Ban Xã Hội**

**Phan Văn Lộc, K30**  
**Thủ Quỹ**

**Ghi chú:** Đây là báo cáo cuối cùng cho lần gây quỹ trợ giúp Thương Binh và Quả Phụ VNCH. Để xem chi tiết yểm trợ, mời vào:

<http://tvbqgvn.org/truyenthong/thuongbinhquaphuvnch/danhsachyemtrothuongbinh.htm>

# CSVSQ & THÂN HỮU YẾM TRỢ ĐA HIỆU 116



(Tính tới ngày 1 tháng 9 năm 2019)

Số TT	Họ & Tên	Khóa/ Thân Hữu	Số Tiền
1	Tr/ Tướng Lữ Lan	3	50
2	Mr. Nguyễn Xuân Thịnh	3	50
3	Ms. Lâm Bạch Diệp	3/2	50
4	Mr. Tạ Thái Bình	4	40
5	Mr. Nguyễn Thiên Nghị	4	50
6	Mr. Phạm Văn Chung	4P	50
7	Mr. Trần Đắc Marcel	6	35
8	Mr. Nguyễn Du An	8	20
9	Mr. Điều Ngọc Chánh	8	30
10	Mr. Trần Kiên	8	30
11	Mr. Nguyễn Danh Sam	8	30
12	Mrs. Bùi Kim Kha	8/1	30
13	Mr. Đan Đình Cậ	9	30
14	Mr. Nguyễn Văn Đã	10	30
15	Mr. Lê Bá Đô	10	60
16	Mr. Nguyễn Lộc	10	50
17	Mr. Phạm Văn Môn	10	30
18	Mr. Vòng A Sĩ	10	30
19	Mr. Nguyễn Đình Sĩ	10	100
20	Mr. Dương Cao Sơn	10	40
21	Mr. Trương Quang Thương	10	50
22	Mrs. Nguyễn Thanh Mi	10/1	50
23	Mrs. Nghiêm Việt Thành	10/1	30
24	Mr. Lê Tất Biên	K10P	30
25	Ms. Mai Ngọc Sương	10P/2	33
26	Mr. Trương Minh Ngộ	11	20
27	Mr. Nguyễn Văn Phát	11	33

28	Mr.	Trần Thượng	Khải	12	30
29	Mr.	Trương Đình	Nuôi	12	50
30	Mr.	Nguyễn Văn	Sắc	12	20
31	Mr.	Nguyễn Đức	Vỵ	12	20
32	Mr.	Nguyễn Hoài	An	13	25
33	Mr.	Đàm Quang	Bình	13	30
34	Mr.	Nguyễn Quốc	Đông	13	50
35	Mr.	Trần Khánh	Dư	13	50
36	Mr.	Đặng Ngọc	Minh	13	30
37	Mrs.	Nguyễn Tấn	Định	13/1	30
38	Mr.	Phạm Ngọc	Khiêm	14	50
39	Mr.	Trần Quang	Minh	14	20
40	Mr.	Trương Đình	Quý	15	30
41	Mr.	Lê Văn	Trước	15	30
42	Mr.	Nguyễn Ngọc	Ánh	16	50
43	Mr.	Lục Sĩ	Đức	16	50
44	Mr.	Cao Quang	Khôi	16	50
45	Mr.	Lê Phát	Lân	16	30
46	Mr.	Phạm Văn	Nghĩa	16	50
47	Mr.	Nguyễn Như	Phú	16	20
48	Mr.	Trương Thành	Tâm	16	100
49	Mr.	Nguyễn Đức	Thu	16	100
50	Mr.	Bùi Đức	Cẩn	17	30
51	Mr.	Lê Văn	Cưu	17	100
52	Mr.	Nguyễn Văn	Dục	17	100
53	Mr.	Nguyễn Văn	Dũng	17	40
54	Mr.	Nguyễn	Duy	17	100
55	Mr.	Nguyễn Văn	Hoàng	17	30
56	Mr.	Trần Đình	Huy	17	100
57	Mr.	Nguyễn Văn	Kiên	17	50
58	Mr.	Đình Văn	Mãng	17	50
59	Mr.	Nguyễn Tiến	Mão	17	30
60	Mr.	Nguyễn Xuân	Tám	17	30
61	Mr.	Lê Sĩ	Thắng	17	50
62	Mr.	Nam Sinh	Tin	17	40
63	Mr.	Nguyễn Quang	Trung	17	150
64	Mr.	Phùng Xuân	Vinh	17	150

65	Mrs.	Nguyễn Cửu	Nhông	16/1	30
66	Mrs.	Lê Hữu	Đông	17/1	30
67	Mrs.	Phan Văn	Hiệp	17/1	50
68	Mrs.	Võ	Vàng	17/1	50
70	Ms.	Nguyễn Hồ Diễm Anh		17/2	50
71	Mrs.	Nguyễn Diễm Nga		17/2	50
72	Mr	Lương Công	Cần	18	200
73	Mr	Nguyễn	Bê	18	30
74	Mr.	Trần Văn	Bường	18	100
75	Mr.	Phạm Văn	Cầm	18	50
76	Mr.	Lương Công	Cần	18	150
77	Mr.	Lại Đình	Đán	18	100
78	Mr.	Nguyễn Chánh	Dật	18	50
79	Mr.	Huỳnh Văn	Giai	18	50
80	Mr.	Đỗ Văn	Hạnh	18	100
81	Mrs.	Lê Văn	Hoạt	18	30
82	Mr.	Nguyễn Thanh	Liên	18	30
83	Mr.	Nguyễn Khoa	Lộc	18	30
84	Mr.	Lê Văn	Mễ	18	50
85	Mr.	Lê Văn	Phẩm	18	30
86	Mr.	Nguyễn Hạnh	Phúc	18	50
87	Mr.	Trần	Tâm	18	30
88	Mr.	Nguyễn Thanh	Thăng	18	30
89	Mr.	Nguyễn Văn	Thiệt	18	140
90	Mr.	Hoàng Xuân	Thời	18	30
91	Mr.	Nguyễn Xuân	Toàn	18	30
92	Mr.	Nguyễn Đình	Trà	18	60
93	Mr.	Nguyễn Văn	Xuân	18	200
94	Mrs.	Quách Xuân	Hương	18/1	250
95		<b>KHÓA 18</b>			<b>200</b>
96	Mr.	Đỗ Hữu	Ái	19	35
97	Mr.	Huỳnh Ngọc	Ăn	19	150
98	Mr.	Nguyễn Quang	Bột	19	30
99	Mr.	Tô Văn	Cáp	19	20
100	Mr.	Trần Văn	Cháu	19	30
101	Mrs.	Lê Văn	Cứ	19	20
102	Mr.	Đỗ Tự	Cường	19	600

103	Mr.	Đỗ	Đăng	19	30
104	Mr.	Võ Trọng	Em	19	130
105	Mr.	Hồ Văn	Hạc	19	30
106	Mr.	Nguyễn Đình	Hạnh	19	100
107	Mr.	Hoàng Gia	Hiếu	19	50
108	Mr.	Trương Đình	Huấn	19	50
109	Mr.	Trương	Khương	19	130
110	Mr.	Hồ	Lê	19	30
111	Mr.	Huỳnh Tấn	Lộc	19	20
112	Mr.	Đỗ Thành	Long	19	50
113	Mr.	Nguyễn Bá	Luân	19	35
114	Mr.	Nguyễn Thạch	Luc	19	50
115	Mr.	Nguyễn Hồng	Miên	19	100
116	Mr.	Lê Kim	Ngọc	19	30
117	Mr.	Trương Trọng	Nhật	19	30
118	Mr.	Nguyễn Xuân	Phán	19	30
119	Mr.	Nguyễn Văn	Phương	19	50
120	Mr.	Kâng Tum	Sơn	19	30
121	Mr.	Nguyễn Thành	Sơn	19	60
122	Mr.	Trương Thanh	Sương	19	140
123	Mr.	Nguyễn Phước	Tây	19	20
124	Mr.	Hoàng Gia	Thái	19	25
125	Mr.	Châu Đức	Thảo	19	50
126	Mr.	Trần Thanh	Thủy	19	30
127	Mr.	Trần Phú	Tinh	19	50
128	Mr.	Nguyễn Anh	Tôn	19	30
129	Mr.	Trần Văn	Trang	19	50
130	Mr.	Nguyễn Văn	Triệu	19	40
131	Mr.	Trần Văn	Trữ	19	30
132		<b>KHÓA 19</b>			<b>200</b>
133	Mr.	Ngô	Chương	20	30
134	Mr.	Trần Phi	Cơ	20	30
135	Mr.	Nguyễn Thanh	Đức	20	50
136	Mr.	Phạm Văn	Hồng	20	20
137	Mr.	Võ Văn	Huệ	20	30
138	Mr.	Đào Kim	Minh	20	30
139	Mr.	Trương Hoàng	Minh	20	30

140	Mr.	Nguyễn Đình	Ngô	20	30
141	Mr.	Trương	Phúc	20	30
142	Mr.	Trần Thanh	Quang	20	50
143	Mr.	Trần Văn	Quyển	20	50
144	Mr.	Nguyễn Thiện	Sanh	20	50
145	Mr.	Lê Văn	Toản	20	40
146	Mr.	Đặng Quốc	Trụ	20	30
147	Mr.	Nguyễn Khắc	Tung	20	40
148	Mr.	Vũ Tuấn	Việt	20	30
149	Mr.	Nguyễn Văn	Vọng	20	20
150	Mrs.	Trịnh Tiên	Hùng	20/1	50
151	Mr.	Nguyễn Đức	Bông	21	30
152	Mr.	Hồ Tấn	Đạt	21	30
153	Mr.	Nguyễn Minh	Kính	21	50
154	Mr.	Châu Văn	Kỳ	21	40
155	Mr.	Nguyễn	Robert	21	30
156	Mr.	Lê	Thắng	21	70
157	Mr.	Nguyễn Khắc	Thuận	21	50
158	Mr.	Nguyễn Ngọc	Tùng	21	30
159	Mr.	Lâm Đức	Vượng	21	20
160	Mr.	Quách Cơ	Binh	22	40
161	Mr.	Huỳnh	Cừ	22	40
162	Mr.	Võ Văn	Đức	22	40
163	Mr.	Trần Châu	Giang	22	30
164	Mr.	Lê Văn	Kiện	22	40
165	Mr.	Trương Văn	Phổ	22	30
166	Mrs.	Mai Vĩnh	Phú	22	36
167	Mr.	Phạm Xuân	Thiếp	22	33
168	Mr.	Trần Văn	Tiến	22	50
169	Mr.	Nguyễn Hữu	Chí	23	30
170	Mr.	Vương	Chước	23	30
171	Mr.	Nguyễn Xuân	Cung	23	30
172	Mr.	Phạm Ngọc	Hiền	23	40
173	Mr.	Nguyễn Kiêm	Hoa	23	80
174	Mr.	Lê	Hoành	23	50
175	Mr.	Bùi Văn	Hồng	23	50
176	Mr.	Trần Viết	Huấn	23	33

177	Mr.	Trần Văn	Tâm	23	30
178	Mr.	Lê Khoa	Toàn	23	30
179	Mr.	Đỗ Mạnh	Trường	23	50
180	Mr.	Dương Tuấn	Việt	23	50
181	Mr.	Vũ Thế	Cần	24	20
182	Mr.	Nguyễn Hùng	Đỏm	24	30
183	Mr.	Bùi Đình	Giao	24	50
184	Mr.	Lê Đình	Phúc	24	50
185	Mr.	Hoàng Trọng	Chiểu	25	40
186	Mr.	Trần	Đức	25	50
187	Mr.	Nguyễn	Hàm	25	100
188	Mr.	Đoàn Đình	Hùng	25	50
189	Mr.	Đặng Văn	Khanh	25	100
190	Mr.	Phùng	Lam	25	50
191	Mr.	Hà Xuân	Lộc	25	30
192	Mr.	Ngô Hồng	Sương	25	50
193	Mr.	Quách	An	26	50
194	Mr.	Đào Quý	Hùng	26	25
195	Mr.	Nguyễn Quang	Lạc	26	100
196	Mr.	Mai Cửu	Long	26	50
197	Mr.	Nguyễn Văn	Lượng	26	100
198	Mr.	Nguyễn Đăng	Mộc	26	120
199	Mr.	Nguyễn Văn	Ngọc	26	30
200	Mr.	Nguyễn Bắc	Ninh	26	200
201	Mr.	Ngô Văn	Nơi	26	50
202	Mr.	Lê Văn	Thanh	26	50
203	Mr.	Trương	Thanh	26	100
204	Mr.	Vũ Thế	Thủ	26	30
205	Mr.	Huỳnh Văn	Tốt	26	100
206	Mr.	Hà Mai	Trường	26	50
207	Mr.	Trương Văn	Hơn	27	30
208	Mr.	Nguyễn Hoàng	Phước	27	50
209	Mr.	Diệp Tắc	Ziu	27	50
210	Mrs.	Hoàng Thị	Sâm	27/1	30
211	Mr.	Lương Thanh	Đặng	28	50
212	Mr.	Nguyễn Trung	Long	28	100
213	Mr.	Trương Thanh	Minh	28	100



214	Mr.	Nguyễn Văn	Nghĩa	28	50
215	Mr.	Nguyễn Văn	Nhân	28	20
216	Mr.	Phạm Văn	Hải	29	100
217	Mr.	Nghiêm Đoàn	Hiền	29	30
218	Mr.	Phạm Tấn	Lộc	29	20
219	Mr.	Hứa Trí	Thành	29	30
220	Mr.	Phan Văn	Thọ	29	50
221	Mr.	Hồ	Đề	29	66
222	Mr.	Đặng Công	Đoàn	29	55
223	Mr.	Lê Hoàng	Sơn	30	30
224	Mr.	Phạm Xuân	Sơn	30	30
225	Mr.	Đình Văn	Thành	30	56
226	Mr.	Cao Hữu	Hiền	30	33
227	Mr.	Nguyễn Quốc	Khảo	31	60
228	Mr.	Hoàng Tôn	Long	31	33
229	Mr.	Nguyễn Ngọc	Bôi	VHV	100
230	Mr.	Nguyễn Xuân	Quỳnh	VHV	30
231	Mr.	Vũ Đình	Thọ	Hải Quân	30
232	Mr.	Hạ	Anh	TH	100
233	Mr.	Hà Đức	Bản	TH	50
234	Mr.	Đỗ Kim	Bảng	TH	15
235	Mr.	Nguyễn Đình	Đắc	TH	20
236	Rev.	Nguyễn Hùng	Đức	TH	10
237	Mr.	Hai Phúc	Giáp	TH	40
238	Mr.	Lê Hồng	Hải	TH	30
239	Mrs.	Phạm Oanh Thu	Henning	TH	100
240	Mr.	Đoàn Trọng	Hiếu	TH	20
241	Mr.	Nguyễn Đình	Hùng	TH	30
242	Dr.	Nguyễn Mậu	Hưng	TH	50
243	Mrs.	Trần Thị Lan	Hương	TH	30
244	Mrs.	Đoàn	Khánh	TH	20
245	Mr.	Lê Đăng	Khoa	TH	30
246	Mr.	Trần Văn	Khởi	TH	50
247	Mr.	Trần Đình	Lộc	TH	30
248	Mr.	Võ	Luận	TH	33
249	Mrs.	Nghiêm Tuyết	Mai	TH	30
250	Mr.	Nguyễn Thị Huyền	Nga	TH	100

251	Mr.	Nguyễn Văn	Ngàn	TH	20
252	Dr.	Lê	Nghiêm	TH	20
253	Mr.	Nguyễn Trần	Ngọc	TH	20
254	Mr.	Trần Đình	Nhiên	TH	30
255	Mr.	Huỳnh Văn	Phú	TH	20
256	Mr.	Nguyễn Minh	Quân	TH	40
257	Mr.	Nguyễn	Quang	TH	50
258	Mr.	Nguyễn Đức	Tâm	TH	50
259	Mr.	La Phương	Tâm	TH	100
260	Mr.	Đặng	Thanh	TH	20
261	Mr.	Lại Văn	Thanh	TH	25
262	Mr.	Nguyễn Lộc	Thọ	TH	50
263	Mrs.	Trần	Thức	TH	20
264	Mrs.	Nguyễn Thị	Thương	TH	50
265	Mr.	Lê Mạnh	Trí	TH	20
266	Mr.	Vũ	Van	TH	20
267		<b>Hội VB Pháp</b>			<b>330</b>
268		<b>Hội VB Pennsylvania &amp; Phụ Cận</b>			<b>200</b>

**CỘNG**

**14524**

## **Bảng Tổng Kết**

(Tính tới ngày 1 tháng 9 năm 2019)

### **1. Chi phí cho Đa Hiệu 116:**

- Ấn Loát	5,100.00
- Bru Phí trong Hoa Kỳ	1,778.00
- Bru Phí ngoài Hoa Kỳ	1,431.80
- Lệ Phí Ngân Hàng	179.09
- Chuyên Chở	350.00
- Hộp thư Đa Hiệu	178.09
- Phát Hành, Âm Thực & Linh tinh	565.00
- Bru Phí Phụ Trội + Dịch Vụ TS, VP Phẩm	744.57

**Cộng = 10,146.66**

2. Thu:

- Quỹ còn lại sau Đa Hiệu 116	14,239.02
- Thu	14.524.00

Cộng = 28,763.02

3. Tồn quỹ

**28,763.02- 10,146.66 = 18,616.36**

Thưa các NT, các anh chị, và các độc giả,

Số tiền đang tồn quỹ là **\$18,616.36**. Trong phần này, **chi phí cho Tập San Đa Hiệu 117 mà quý vị đang cầm trên tay chưa được tính đến.**

Sau lời kêu gọi giới hạn v/v đóng góp tài chánh thêm cho Tập San Đa Hiệu trên egroup của Tổng Hội TVBQGVN vào tháng 8 năm 2019, chúng tôi đã nhận được những hưởng ứng tích cực các NT và các quý vị độc giả, mà trong một thời gian ngắn số tiền thu được đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Đây là niềm khích lệ vô giá mà quý NT và độc giả đã trao cho các thành viên trong Tòa Soạn Đa Hiệu.

Chúng tôi tin rằng quan tâm của quý vị độc giả đến hoạt động của Tập San Đa Hiệu vẫn luôn mạnh mẽ và bền vững.

Xin cảm ơn quý vị.

*Trưởng Ban Trị Sự kiêm Thủ Quỹ Đa Hiệu.*

*Trần Trí Quốc, K 27*

*Cảm Ơn!*